



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง ยกเลิกและประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

อนุสนธิประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และขอแจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โควตาตัวเอง) ใหม่ ดังนี้

รายการ	วัน เดือน ปี	สถานที่	หมายเหตุ
รับสมัคร (สามารถ Download ใบสมัคร และ แบบฟอร์ม การชำระเงินค่าสมัคร จาก web site ภาควิชาฯ http://ase.eng.ku.ac.th)	อังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙	ภาควิชาฯ ชั้น ๑๒ อาคารชุนชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์	คุณสมบัติผู้สมัคร ๑. จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๒.๕ ขึ้นไป ๓. นักเรียนในระบบโรงเรียนไทย ต้องมีคะแนนผลการสอบ GAT(๘๕) และ PAT ๑(๗๑) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบในครั้งนั้นๆ และสำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติ ต้องมีคะแนนผลการสอบ SAT I \geq ๕๗๐ และ คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL:PBT/IPT \geq ๔๓๗, TOEFL:CBT \geq ๑๒๓, TOEFL:iBT \geq ๔๑ หรือ IELTS \geq ๔.๐ หลักฐานประกอบการรับสมัคร ๑. หลักฐานการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษา (Transcripts) ๒. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่) ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนา Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ๔. ผลการสอบ GAT และ PAT๑ (คณิตศาสตร์) ๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป (รวมติดใบสมัคร) ๖. ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท โอนผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เลขที่บัญชี : ๓๗๔-๑-๖๕๕๘๒-๑ ช่องทางการสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ (แนบหลักฐานประกอบการสมัครลำดับ ๑-๕ และสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร) โดยฝากส่งประเภทจดหมายลงทะเบียน ส่งมาตามที่อยู่ : โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)

รายการ	วัน เดือน ปี	สถานที่	หมายเหตุ
			ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. ๑๐๓๒ ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๓ จำนวนรับ ไม่เกิน ๕๐ คน **เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ทางภาควิชาฯ จะไม่คืนเงินค่า สมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ**
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน	จันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	web site ภาควิชาฯ/คณะ/มก.	
สอบข้อเขียน	เสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	ติดตามจากประกาศ	๒ วิชา ๑. วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐาน ๒. ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	ศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	Web site ภาควิชาฯ/คณะฯ/มก.	ภาควิชาฯ อาจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า หรือน้อยกว่าจำนวนรับ
สอบสัมภาษณ์	พุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	ติดตามจากประกาศ	ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา	ศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	Web site ภาควิชาฯ/ คณะ/มก.	ผ่านสัมภาษณ์จึงมีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผลการพิจารณาของ กรรมการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด
รายงานตัวชำระเงินค่า ประกันสิทธิ์	จันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙	ภาควิชาฯ ชั้น ๑๒ อาคารชูชาติ กำภู	๑. ผู้ที่ไม่มารถรายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ๒. สำหรับเงินค่าประกันสิทธิ์ จะได้รับคืนเมื่อขึ้นทะเบียนเป็น นิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หาก ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินแล้วไม่เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ตามที่ ระบุไว้ข้างต้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน เงินค่าประกันสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ๓. เมื่อรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว จะส่ง รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนระบบรับตรงผ่าน เคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing House) และตัดสิทธิ์ในการสมัคร เข้ารับการศึกษาบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน ระบบกลาง (Admissions) ต่อไป
ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรง ผ่าน Clearing- house	อังคารที่ ๒๖ – ศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙	http://www.cuas.or.th	หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.พิรุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์